

ปรับระดับการเว้นระยะห่างทางสังคม (~31ตุลาคม)

ปรับระดับ มาตรฐานการรวมตัวส่วนบุคคล, ผ่อนคลายข้อจำกัดสำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบแล้ว

☐ ระดับ4 ของเขตปริมณฑล ระดับ3เขตปริมณฑล(~31ตุลาคม(อาทิตย์) 24นาฬิกา

* ไม่ใช่เขตปริมณฑล ที่มีประชากร น้อยกว่า 1แสนคน ปรับระดับตามเกณฑ์ของเขตการปกครอง อำเภอจังหวัดนั้นๆ

จำแนก	มาตรฐาน	เปลี่ยนแปลง
การชุมนุมส่วนบุคคล	ระดับ3 ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน <u>4คน</u> , รวมทั้งผู้ที่ฉีดวัคซีนครบไม่เกิน <u>8 คน</u>	- ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน <u>4คน</u> , รวมทั้งผู้ที่ฉีดวัคซีนครบไม่เกิน <u>ไม่เกิน 10คน</u>
	ระดับ4 (ก่อน18นาฬิกา) 4คน ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน, (หลัง 18นาฬิกา)2คน ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้านอาหาร คาเฟ่ เฉพาะ สมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่เกิน 6คน	- ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน <u>ไม่จำกัดเวลา 4คน</u> สถานอำนวยความสะดวกสาธารณะ <u>ทุกแห่ง</u> รวมทั้งผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว <u>ไม่เกิน 8คน</u>
เวลาทำการ	ระดับ3 -ข้อจำกัดเวลาทำการ ร้านอาหารร้านกาแฟ <u>22.00 น.</u> -ข้อจำกัด เวลาทำการ งานขายตรง ศูนย์ส่งเสริมการขาย หรือการขายตามบ้าน <u>22.00 น.</u>	- ข้อจำกัดเวลาทำการ ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ <u>ไม่เกิน 24น.</u> - <u>ยกเลิกข้อจำกัดเวลาทำการ</u> งานขายตรง ศูนย์ส่งเสริมการขายตรง หรือขายตามบ้าน
	ระดับ4 -ข้อจำกัดเวลาทำการ ห้องอ่านหนังสือ, คาเฟ่เรียนหนังสือ สถานที่จัดงานแสดง,โรงภาพยนตร์ -จำกัดเวลาทำการงานขายตามบ้าน ของศูนย์ส่งเสริมการขายตรง <u>22นาฬิกา</u>	- ข้อจำกัดเวลาทำการ ห้องอ่านหนังสือ, คาเฟ่อ่านหนังสือ, สถานที่จัดงานแสดง,โรงภาพยนตร์ <u>ไม่เกิน 24น.</u> - <u>ยกเลิกข้อจำกัดเวลาทำการ</u> งานขายตรง ศูนย์ส่งเสริมการขายตรง หรือขายตามบ้าน
การเข้าชมการแข่งขันกีฬา (เขตพื้นที่ระดับ4)	การแข่งขันที่ไม่มีผู้ชม	เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว, กำหนดให้ผู้เข้าชม (ในร่ม)ได้ไม่เกิน 20% (กลางแจ้ง) ได้ไม่เกิน 30 % (เกณฑ์มาตรฐานระดับ 3) * เบสบอล, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, บาสเก็ตบอล
การจัดงานแข่งขันกีฬา (เขตพื้นที่ระดับ 4)	ห้ามจัดงานกีฬา (แข่งขันกีฬา)ขนาดใหญ่	- หาก ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว อนุญาตให้จัดขึ้นโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขั้นต่ำ * ตามอายุและ ตามจำนวนของผู้เข้าร่วมโดยรวมทั้งหมด ที่ฉีดวัคซีน ครบแล้ว และที่ยืนยันผลการตรวจเป็นลบ PCR (ภายใน 48 ชั่วโมง)
การจัดงานแต่งงาน (ระดับ3 มาตรการเดียวกัน)	งานแต่งงานที่จัดให้มีการรับประทานอาหาร: สูงสุด 99 คน (49 คน + ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 50คน) งานแต่งงานที่ไม่ได้จัดให้มีการรับประทานอาหาร: ไม่เกิน 199 คน (49 คน + ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่เกิน100คน)	- <u>ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร ไม่เกิน 250คน</u> ⇒49 คน + ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 210คน ※ หากไม่มีการจัดให้มีการรับประทานอาหาร เข้าร่วมงานได้ไม่เกิน 199 คน (99 คน + ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่เกิน100คน)

สถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนา	ระดับ3	ห้ามรวมกลุ่มย่อย อาหารและที่พักยังคงเหมือนเดิม ไม่เกิน20%ของจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด	-ไม่เกิน20%ของจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด - ไม่เกิน30% สำหรับ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว (เกณฑ์มาตรฐานระดับ3) ✘ ห้ามรวมกลุ่มย่อย อาหารและที่พักยังคงเหมือนเดิม
	ระดับ4	ไม่เกิน10%ของจำนวนคนทั้งหมด (แต่ ได้สูงสุดไม่เกิน 99คน)	-ได้ไม่เกิน10% ของจำนวนคนทั้งหมด -ไม่เกิน20% กรณีมีแต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว (เกณฑ์มาตรฐานระดับ3) ✘ ใช้มาตรการเดิม ห้ามรวมกลุ่มขนาดเล็ก ร้านอาหารและที่พัก
สถานที่พัก	ระดับ3	เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 3/4 ของห้องทั้งหมด	- ยกเลิกการจำกัดการเปิดให้บริการห้องพัก
	ระดับ4	เปิดให้บริการได้ไม่เกิน2/3ของห้องทั้งหมด	
สถานอำนวยความสะดวกในร่มและกลางแจ้ง (เขตพื้นที่ ระดับ3)		ห้ามใช้ห้องอาบนํ้ารวม	- ยกเลิก ห้ามใช้ห้องอาบนํ้ารวม

แปลโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาโทรศัพท์ทนาย 1577-4336